

รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ
 วิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom)
 รุ่นวันที่ 14 และ 17 - 18 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
1	นาง ศรีนทร์ลักษณ์ สันป่าแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2	นางสาว เนาวรัตน์ ชักชวน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมประชาสัมพันธ์
3	นางสาว พรฤทัย เชื้อบัณฑิตพร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมการขนส่งทางราง
4	นาย จรณถวิษณ์ กิจวิวัฒน์ภากิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมทางหลวง
5	นางสาว ปิยนันท์ สุขเกษม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมธนารักษ์
6	นางสาว วันสกา แก้วประจำ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานประกันสังคม
7	นางสาว รัตนาภรณ์ กูร์ตันโอภา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
8	นางสาว พัชรมณ สุฤทธิ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
9	นาย ทวีป ลิ้มปกรณวัฒน์	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10	นางสาว สิริอาภา จิตรวิงาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรมควบคุมมลพิษ
11	นางสาว กรรณิการ์ นาคฤทธิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12	นาง จันทกานต์ วลัยเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรมควบคุมโรค
13	นางสาว พรทิพย์ ปานประทีป	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
14	นางสาว ศุภดี อูราวีวรรณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
15	นาย สราวุธ โกมลภิส	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
16	นางสาว ดวงพร สอาด	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
17	นางสาว อิศรา คงกระศรีมี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18	นาย ฉัฐวุฒิ ทุมทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19	นาง วาฐิณี พงศ์โรจน์เฒ่า	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20	นาง จันทร์เพ็ญ พันโนราช	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21	นางสาว ปัทมาภรณ์ กุสุมภ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22	นาง วรรัชชล อนันธวัช	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23	นาย บุญนำ ลองกระโทก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24	ส.ต.ต.หญิง สโรชิน ปิดความลับ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25	นาย วันนิมิต สายสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26	นางสาว ภัทรา ศรีพุทธานุกร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27	นาย กันต์ฉัฐพงษ์ แก้วเกษศรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28	นาย วรกัญญ์ ศรีสุทธิ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29	นางสาว มณีระะ มรรษทวี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30	นางสาว ขวัญเรือน พันธุ์เลิศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31	นางสาว ปาริฉัตร หอมจำปา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
32	นางสาว วลัยรักษ์ กล่อมแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
33	นางสาว เพ็ญศิริ รัตนไกรศรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด
34	นางสาว สุภาภักดิ์ พฤทธิเทพ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
35	นางสาว ประชุมพร วิชัยกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
36	นางสาว ลัดณ์ณภัทร จิตรพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
37	นางสาว จารุรัตน์ พิสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
38	นางสาว สมหมาย ภู่อทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
39	นางสาว จัตรีวิณา เอื้อแท้	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน